

Số: /BC-XSKT

Ninh Thuận, ngày tháng 08 năm 2024

BÁO CÁO

Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 62- CT/TU ngày 19/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống “Tham nhũng vặt”

Kính gửi: Thanh tra tỉnh Ninh Thuận

Thực hiện Công văn số 889/TTT-NV3 ngày 01/08/2024 của Thanh tra tỉnh về việc đề nghị sơ kết Chỉ thị số 62- CT/TU ngày 19/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận báo cáo như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Công ty) là doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, tổ chức kinh doanh các loại hình vé xổ số trên địa bàn 14 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương, phục vụ nhu cầu đầu tư các công trình phúc lợi xã hội, y tế, giáo dục nhằm xây dựng, phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà.

Đến nay, người quản lý và người lao động Công ty là 66 người (20 nữ) công tác tại 05 Phòng chuyên môn nghiệp vụ, 06 Văn phòng đại diện tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên; 100% tham gia đóng BHXH, BHYT và BHTN theo quy định.

Đảng bộ Công ty có 50 đảng viên (14 nữ), BCH Đảng bộ có 09 đồng chí do Giám đốc Công ty làm Bí thư Đảng ủy. Công ty có 02 tổ chức đoàn thể (Công đoàn cơ sở và Chi đoàn TN) Chủ tịch Công đoàn do 01 đồng chí Phó Giám đốc Công ty đảm nhiệm, Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở và Chi đoàn TN đều là đảng viên. Lý luận chính trị: Trung cấp: 15 người, cao cấp: 8 người.

II. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 62-CT/TU

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện

Công ty luôn quan tâm, thực hiện nghiêm túc, thường xuyên và có hiệu quả việc tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng đến các cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Ban hành các văn bản liên quan đến triển khai, tổ chức thực hiện chỉ thị và các quy định pháp luật về PCTN như: Kế hoạch số 19/KH-XSKT Ngày 16/01/2020 thực

hiện công tác phòng, chống “Tham nhũng vặt” theo Chỉ thị số 62-CT/TU ngày 19/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quy định số 52/QĐ/ĐUXS ngày 27/04/2023 về Chuẩn mực đạo đức các mạng của cán bộ, đảng viên, người lao động tại Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận; Kế hoạch số 308/KH-XSKT ngày 12/6/2024 thực hiện chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc;...

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng mỗi đầu năm, trong đó nhấn mạnh các nội dung về phòng, chống “tham nhũng vặt” theo luật phòng chống tham nhũng năm 2018 và chỉ thị số 62-CT/TU. Theo đó, các nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTNTC được lồng ghép vào các hội nghị, cuộc họp giao ban, các buổi sinh hoạt, chào cờ đầu tháng và các hình thức khác phù hợp. Trong năm 2020, Công ty đã cử cán bộ tham dự hội nghị học tập, quán triệt các chuyên đề tại Đảng ủy khối CQ-DN tỉnh. Công ty chủ động lập kế hoạch tổ chức các buổi nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh hàng năm đến 100% cán bộ, đảng viên, người lao động. Thường xuyên tổ chức các lớp học tập, quán triệt các chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước theo kế hoạch của Đảng ủy cấp trên. Kết quả qua các lớp tuyên truyền, học tập hầu hết các cán bộ, đảng viên và người lao động đã nhận thức được vị trí, vai trò, nâng cao trách nhiệm của bản thân trong công tác PCTNTC nói chung, tham nhũng vặt nói riêng, tạo sự lan tỏa, từng bước hình thành ý thức tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về PCTNTC và ngăn ngừa hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”.

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị số 62-CT/TU

2.1 Về phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống “Tham nhũng vặt”

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Giám đốc Công ty luôn có sự quan tâm sâu sát, kịp thời lãnh, chỉ đạo công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền nội dung PCTNTC. Đồng thời nêu gương trong việc thực hiện nghiêm quy định Nhà nước về PCTN, các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng về trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy tinh thần phê bình của cấp dưới; thường xuyên nắm bắt tư tưởng người lao động để kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, uốn nắn kịp thời các dấu hiệu vi phạm của người lao động. Kết quả tại Công ty thời gian qua không có đơn thư khiếu nại, tố cáo hành vi tham nhũng cũng như trường hợp người tố cáo bị trả thù, trù dập. Trong các dịp Lễ, Tết, tại Công ty không có trường hợp nào vi phạm việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà sai quy định.

2.2 Việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, kiểm soát chặt chẽ hoạt động công vụ nhằm loại bỏ điều kiện, cơ hội phát sinh tiêu cực, “Tham nhũng vặt”

Công ty báo cáo đầy đủ theo quy định về công bố thông tin theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ, công khai kế hoạch sử dụng lao động hàng năm. Thực hiện các báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh gửi cơ quan ban ngành. Công khai tình hình tài chính, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi, trích nộp BHXH, BHYT, BHTN và các chi phí khác phục vụ hoạt động kinh doanh tại các buổi họp, hội nghị.

Xây dựng và thường xuyên kiểm tra, rà soát, điều chỉnh kế hoạch liên quan đến hoạt động kinh doanh như in và phát hành vé, định mức tiêu hao nhiên liệu, chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, quy định về chi tiêu nội bộ, ... nhằm đảm bảo chi phí phát sinh được quản lý chặt chẽ, không vượt quá kế hoạch tài chính được phê duyệt. Chủ tịch Công ty quyết định kế hoạch sử dụng lao động năm 2024 sau khi có ý kiến thống nhất của UBND tỉnh. Thực hiện đúng thủ tục quy định của Luật Đấu thầu trong mua sắm, in ấn vé xổ số, in lịch,... Sử dụng đất theo đúng mục đích, thực hiện nộp các khoản tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các khoản thuế, phí, lệ phí về đất đai đúng quy định. Bảo toàn và phát triển vốn điều lệ từ kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo lộ trình được phê duyệt. Đồng thời nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội và PCTNTC trong khu vực nhà nước.

Tiếp tục kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy chế, quy định, các kế hoạch có liên quan đến hoạt động kinh doanh đảm bảo chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động đúng quy định, tiết kiệm.

Thực hiện theo quy định của Luật Kế toán, Luật thuế và các văn bản hướng dẫn trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản chi phí từ 20 triệu đồng trở lên. Thực hiện việc trả lương qua tài khoản ngân hàng đối với người quản lý, người lao động Công ty.

Hưởng ứng phong trào chuyển đổi số, tiến hành đặt máy quét vân tay nhằm quản lý thời gian làm việc một cách khoa học, khách quan và nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc. Lắp đặt camera giám sát ở những nơi thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với khách hàng trúng thưởng, đại lý xổ số để đảm bảo tính minh bạch, khách quan, đồng thời góp phần ngăn chặn hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu.

Hàng tháng đăng tải công khai lịch tiếp công dân trên website¹ Công ty. Tiếp tục phát triển chuyên mục Phòng chống tham nhũng nhằm giúp người dân, khách hàng dễ dàng tiếp cận các thông tin, hoạt động, cũng như các ý kiến phản ánh góp ý liên quan đến PCTN.

2.3 Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, nhất là tự kiểm tra và thanh tra, kiểm tra đột xuất

Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra hàng năm, lập tổ kiểm tra về công tác PCTNTC,

¹ Link: <https://www.xosoninhthuan.com.vn/cong-bo-thong-tin/phong-chong-tham-nhung>

cùng với Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Kiểm soát viên Công ty thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên theo kế hoạch, thực hiện các cuộc kiểm tra đột xuất để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tham nhũng, tiêu cực; góp phần chủ động phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, không để sai phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, nghiêm trọng; đồng thời, kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước, loại trừ nguy cơ phát sinh tiêu cực. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, hàng năm các Chi bộ thực hiện tự kiểm tra nhằm phát huy tinh thần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động, đề tổ chức đoàn thể, người lao động tham gia giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty.

2.4. Công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác hàng năm nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn điều kiện phát sinh tham nhũng tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và phục vụ hoạt động kinh doanh. Từ 2020 đến nay có 40 lượt luân chuyển, điều động người lao động tùy theo tình hình kinh doanh của Công ty. Chú trọng công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng và những đề xuất của người lao động, giúp người lao động yên tâm công tác.

2.5. Kết quả tiếp nhận xử lý tin báo tố giác về hành vi tham nhũng, tiêu cực, đơn, thư khiếu nại, phản ánh, tố cáo, tiếp dân định kỳ, trong đó chú ý đến các nội dung liên quan đến “Tham nhũng vặt” để đấu tranh, xử lý kịp thời, nghiêm minh:

Trong thời gian báo cáo Công ty không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến “Tham nhũng vặt”.

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc

Trong thời gian qua, công tác PCTNTC tại Công ty có những ưu điểm đáng phấn khởi, tuy nhiên cũng có một số hạn chế như một số chủ trương, văn bản liên quan đến công tác PCTNTC chưa được triển khai kịp thời và rộng rãi đến toàn bộ người lao động theo yêu cầu.

2. Nguyên nhân

Nguyên nhân là do đặc thù kinh doanh của Công ty nên người lao động phân bố rộng tại 06 văn phòng đại diện trên 14 tỉnh thành Miền Trung – Tây Nguyên dẫn đến khó khăn trong việc kết nối, phổ biến các văn bản của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về PCTNTC.

3. Bài học kinh nghiệm

- Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu. Công ty, Trưởng các đơn vị trực thuộc, phải thực sự tiên phong, gương

mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh, trong sáng, tiết kiệm, tuyệt đối không tiêu cực, sách nhiễu, tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; gắn với thực hiện tốt Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

- Xây dựng đội ngũ người quản lý, người lao động vững vàng về tư tưởng chính trị, trong sáng về đạo đức, lối sống, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Người quản lý, người lao động Công ty thực hiện nghiêm Quy định về tiêu chuẩn tư tưởng chính trị, đạo đức, phong cách của cán bộ đảng viên và người lao động đang công tác tại Công ty theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Đảng ủy ban hành, Bộ quy tắc ứng xử ban hành kèm Quy chế văn hóa doanh nghiệp, Quy chế làm việc tại Công ty.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác PCTNTC, nhất là “kiểm tra, giám sát nội bộ” và “kiểm tra đột xuất” khi có dấu hiệu vi phạm theo trọng tâm, trọng điểm; tập trung kiểm tra các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng, “Tham nhũng vặt”; các vị trí công tác nhạy cảm, thường tiếp xúc, giải quyết các thủ tục hành chính, vướng mắc cho khách hàng, đại lý, ...

- Chú trọng thực hiện công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với người lao động theo quy định. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, tinh gọn bộ máy tổ chức, xây dựng đội ngũ người lao động có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử vào quá trình tiếp nhận, giải quyết các vướng mắc, thủ tục trong hoạt động kinh doanh; tại những nơi thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với người dân, doanh nghiệp phải có giám sát bằng công nghệ hiện đại như ghi âm, ghi hình, giám sát trực tuyến, ...

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 62-CT/TU

a) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Chủ tịch, Giám đốc Công ty đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng tại Công ty. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, người lao động các quy định của Đảng, Nhà nước liên quan đến thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, từ đó nâng cao ý thức và trách nhiệm đấu tranh phòng ngừa không để tham nhũng, tiêu cực xảy ra, nhất là tình trạng “Tham nhũng vặt”.

b) Phòng Tổ chức – Lao động phối hợp với Công đoàn, Chi đoàn thanh niên,

cán bộ pháp chế tổ chức tuyên truyền, thông tin rộng rãi các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, “Tham nhũng vặt”, nêu gương người tốt việc tốt, những cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống tham nhũng. Xây dựng chuyên mục chuyên đề về tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

c) Trường các đơn vị trực thuộc tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung kế hoạch này, Luật Phòng chống tham nhũng, các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng đến người lao động. Triển khai thực hiện kế hoạch bằng những giải pháp cụ thể, có hiệu quả, thiết thực.

d) Ban thanh tra nhân dân, tổ kiểm tra được bầu ra theo kế hoạch tự kiểm tra hàng năm thường xuyên thực hiện các cuộc tự kiểm tra việc xây dựng và thực hiện các Quy chế, quy định, quy trình, chế độ định mức tiêu chuẩn nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các sai sót, vi phạm. Thực hiện công khai, minh bạch trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh, mua sắm tài sản, công tác cán bộ, ...

2. Kiến nghị, đề xuất: Không

Trên đây là Báo cáo Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 62- CT/TU ngày 19/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống “Tham nhũng vặt” của Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận, báo cáo Thanh tra tỉnh tổng hợp và quan tâm có ý kiến chỉ đạo trong thời gian tới./.

(Gửi kèm phụ lục II, III, IV, Phụ lục I Công ty không phát sinh trong kỳ báo cáo).

Nơi nhận:

- Như trên;
- NQL, KSV Công ty;
- Lưu: VT, TC. BL.

GIÁM ĐỐC

Vũ Đức Kim

PHỤ LỤC SỐ 02**Thông kê các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 62-CT/TU***(Kèm theo Báo cáo số: /BC-XSKT ngày tháng 08 năm 2024 của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Ninh Thuận)*

STT	Tên, thể thức văn bản	Nội dung văn bản	Thời gian ban hành	Cơ quan ban hành	Đối tượng thực hiện	Kết quả thực hiện
1	Kế hoạch số 4/KH/ĐUXS	Thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020	15/01/2020	Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận	Cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty	Báo cáo số 408/BC-XSKT ngày 17/12/2020 về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020
2	Kế hoạch số 19/KH-XSKT	Thực hiện công tác phòng, chống “Tham nhũng vặt” theo Chỉ thị số 62-CT/TU ngày 19/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy	16/01/2020	Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận	Cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty	Thực hiện theo nội dung văn bản
3	Kế hoạch số 23/KH/ĐUXS	Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2021	05/02/2021	Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận	Cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty	Báo cáo số 641/BC-XSKT ngày 17/12/2021 Về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2021
4	Kế hoạch số 183/KH-XSKT	Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021	07/05/2021	Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận	Cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty	Báo cáo số 553/BC-XSKT ngày 18/10/2021 công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
5	Kế hoạch số 11/KH/ĐUXS	Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2022	26/01/2022	Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận	Cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty	Báo cáo số 411/BC-XSKT ngày 20/12/2022 Kết quả thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải

						cách tư pháp năm 2023
6	Kế hoạch số 115/KH-XSKT	Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022	29/03/2022	Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận	Cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty	Báo cáo số 323/BC-XSKT ngày 19/10/2022 Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022
7	Kế hoạch số 15/KH/ĐUXS	Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2023	19/01/2023	Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận	Cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty	Báo cáo số 480/BC-XSKT ngày 20/12/2023 Kết quả thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2023
8	Kế hoạch số 152/KH-XSKT	Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023	11/04/2023	Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận	Cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty	Báo cáo số 390/BC-XSKT ngày 27/10/2023 Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023
9	Quy định số 52/QĐ/ĐUXS	Chuẩn mực đạo đức các mạng của cán bộ, đảng viên, người lao động tại Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Ninh Thuận	27/04/2023	Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận	Cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty	Thực hiện theo nội dung văn bản
10	Kế hoạch số 302/KH-XSKT	Tự kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023	22/08/2023	Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận	Cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty	Báo cáo số 340/BC-XSKT Kết quả tự kiểm tra công tác Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Ninh Thuận
11	Kế hoạch số 8/KH/ĐUXS	Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải	09/01/2024	Công ty TNHH MTV XSKT	Cán bộ, đảng viên, người lao	Thực hiện theo nội dung văn bản

		cách tư pháp năm 2024		Ninh Thuận	động Công ty	
12	Kế hoạch số 95/KH-XSKT	Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024	07/03/2024	Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận	Cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty	Thực hiện theo nội dung văn bản
13	Kế hoạch số 304/KH-XSKT	Tự kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024	10/06/2024	Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận	Cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty	Thực hiện theo nội dung văn bản
14	Kế hoạch số 308/KH-XSKT	Thực hiện chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc	12/06/2024	Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận	Cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty	Thực hiện theo nội dung văn bản

PHỤ LỤC SỐ 03**Thông kê các cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực**

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-XSKT ngày tháng 08 năm 2024 của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Ninh Thuận)

STT	Cấp kiểm tra, giám sát, thanh tra	Đối tượng kiểm tra, giám sát, thanh tra	Tổng số kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra	Kết quả xử lý	Kiến nghị xử lý
1	Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty	Kiểm tra, giám sát quý III/2020 đối với Đảng bộ Công ty và 09 chi bộ trực thuộc	01	Không có sai phạm cần xử lý	
2	Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty	Kiểm tra, giám sát quý I/2021 đối với 09 chi bộ trực thuộc	01	Không có sai phạm cần xử lý	
3	10 chi bộ trực thuộc tự kiểm tra	Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021	01	Không có sai phạm cần xử lý	
4	Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty	Kiểm tra, giám sát 10 chi bộ trực thuộc về xây dựng chương trình công tác, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề quý III/2021	01	Không có sai phạm cần xử lý	
5	Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty	Kiểm tra, giám sát quý IV/2021 đối với đảng bộ và 10 chi bộ trực thuộc	01	Không có sai phạm cần xử lý	
6	Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty	Kiểm tra, giám sát trong quý III/2022 đối với Chi bộ phòng KT-TV và phòng TC-LĐ	01	Không có sai phạm cần xử lý	
7	Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty	Kiểm tra, giám sát quý II/2022 đối với Đảng ủy và 10 chi bộ trực thuộc	01	Không có sai phạm cần xử lý	
8	10 chi bộ trực thuộc tự kiểm tra	Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022	01	Không có sai phạm cần xử lý	
9	Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty	Kiểm tra, giám sát trong quý III/2023 đối với Chi bộ phòng KT-TV và VPĐD tại Đà Nẵng	01	Không có sai phạm cần xử lý	
10	Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty	Kiểm tra, thanh tra trong tháng 9/2023 đối với Chi bộ phòng TC-LĐ và 01 cá nhân	01	Không có sai phạm cần xử lý	
11	10 chi bộ trực thuộc tự kiểm tra	Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023	01	Không có sai phạm cần xử lý	

12	Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ Công ty	Kiểm tra công tác Đảng và sinh hoạt chuyên môn năm 2023 đối với VPĐD Đắk Lắk	01	Không có sai phạm cần xử lý	
13	Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ Công ty	Kiểm tra, giám sát trong quý III/2023 đối với Chi bộ VPĐD Thừa Thiên Huế	01	Không có sai phạm cần xử lý	
14	Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ Công ty	Kiểm tra trong tháng 5/2024 đối với Chi bộ phòng Kinh doanh và 01 cá nhân	01	Không có sai phạm cần xử lý	
15	Tổ kiểm tra	Kiểm tra tình hình hoạt động tại VPĐD Đắk Lắk, Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế	01	Không có sai phạm cần xử lý	

PHỤ LỤC SỐ 04**Thông kê kết quả lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phổ biến, tuyên truyền các văn bản theo nội dung
Chỉ thị số 62-CT/TU và các văn bản liên quan***(Kèm theo Báo cáo số: /BC-XSKT ngày tháng 08 năm 2024 của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Ninh Thuận)*

STT	Hình thức phổ biến, quán triệt (Hội nghị, Hội thảo, tuyên truyền, tập huấn, tổ chức bồi dưỡng...)	Tên văn bản phổ biến, tuyên truyền	Thời gian phổ biến, quán triệt	Kết quả phổ biến, quán triệt	
				Số lần	Số lượt đối tượng tham gia
1	Tuyên truyền	Kế hoạch số 25/KH-CĐXS ngày 16/04/2021 triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong NQL, NLĐ Công ty năm 2021	Năm 2021	01	67
2	Tuyên truyền	Kế hoạch số 24/KH-CĐXS ngày 16/05/2022 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động năm 2022	Năm 2022	01	66
3	Tuyên truyền	Kế hoạch số 23/KH/ĐUXS ngày 09/02/2023 Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 theo Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 30/12/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh	Năm 2023	01	67
4	Tuyên truyền	Kế hoạch số 139/KH-XSKT ngày 07/03/2024 về Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024	Năm 2024	01	66

